

รายงานการประชุมคณะทำฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘-วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวต้อนรับคณะทำฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ของห้องสมุด การวางแผนดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ ของห้องสมุด พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๑.๑ ผู้แทนจากหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหม่เป็น ดร. รุจเรชา วิทยาวุฒิภัก

๑.๒ ผู้แทนจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งว่าได้ยกเลิกการใช้โปรแกรมSierraและได้ทำสัญญาใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI Auto Lib ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่ ๒๕-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ WALAI Auto Lib

๑.๓ ผู้แทนจากสำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยการใหม่เป็น ผศ. ดร. สุเทพ ทองงาม

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายการการประชุมคณะทำงานวารสาร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มติ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะโดยมีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความคืบหน้าโครงการการจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบอกรับ และ ขอให้ทุกสถาบันเพิ่มราคาในส่วนของวารสารที่ต้องบอกรับตามเงื่อนไขการบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect

๓.๒ รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับข้อตกลงรายการวารสารในระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ

๓.๓ สรุปผลการจัดทำรายงานคณะทำงานประจำปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เลขานุการได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และขอให้ทุกสถาบันตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-การจัดทำฐานข้อมูลรายชื่อฐานข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบอกรับ ซึ่งรายละเอียดข้อมูลประกอบด้วย รายชื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-journal / E-book / E-database เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่น ๆ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๕.๑ เรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตในระบบ ๑ แท้มแลก ๑ เล่มเพื่อการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

ระบบ ๑ แท้มแลก ๑ เล่มเพื่อการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการแจกแบบสอบถามนิสิตที่เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓๕๗ คน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ จากการศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตในระบบ ๑ แท้มแลก ๑ เล่ม เพื่อการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือของมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๖ เมื่อจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วม พบว่า เรื่องที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ ด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ อยู่ในระดับมาก ด้านการดำเนินงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ อยู่ในระดับมาก และด้านการรับรู้ผลประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อจำแนกออกเป็นด้านสรุปได้ดังนี้

๑. ด้านการตัดสินใจ พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๖ เมื่อจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วม พบว่า เรื่องที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การกำหนดความต้องการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๒๕ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๘ อยู่ในระดับมาก

๒. ด้านการดำเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ เมื่อจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วม พบว่า เรื่องที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การบริหารงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๕ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การช่วยเหลือด้านทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๐ อยู่ในระดับมาก

๓. ด้านการรับรู้ดำเนินงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๘๙ เมื่อจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วม พบว่า เรื่องที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ การได้รับความสะดวก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๐ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การได้รับรู้สถิติการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๓ อยู่ในระดับมาก

๔. ด้านการประเมินผล พบว่า ค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๘ เมื่อจำแนกตามระดับการมีส่วนร่วม พบว่า เรื่องที่มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด คือ สามารถรู้ผลคะแนนอย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๙ อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สามารถตรวจสอบระบบได้ง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ อยู่ในระดับมาก

๕.๒ เรื่อง สภาพและปัญหาหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คุณเปรมยุพล ปุริมไพบลีย์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ สาเหตุ การจัดการ และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มประชากรเป็นบรรณารักษ์งานพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน ๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัยมีดังนี้

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีบรรณารักษ์ที่ปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์หมวดหมู่ จำนวน ๘ คน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสนับสนุน จำนวน ๑ คน สามารถวิเคราะห์หมวดหมู่ หนังสือภาษาไทย เฉลี่ยประมาณวันละ ๑๕ ชื่อเรื่อง หนังสือภาษาอังกฤษ เฉลี่ยประมาณวันละ ๕๐ ชื่อเรื่อง มีหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ ประมาณ ๒,๑๒๐ เล่ม ค้างมาเป็นเวลานาน ๔ ปี

๑. สาเหตุของหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ไม่มีนโยบายการคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจาค ด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่ ขาดการวางแผนที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาหนังสือค้างร่วมกัน ด้านเครื่องมือและคู่มือปฏิบัติงาน คือ เครื่องมือและคู่มือปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ด้านบุคลากร คือ การเปลี่ยนแปลงหน้าที่บุคลากรในงานทำให้ต้องใช้เวลาเรียนรู้งาน
๒. การจัดการหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ ในด้านจัดเก็บหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ ที่ชั้นพัก ใต้โต๊ะ ในกล่องบรรจุ หรือแม้กระทั่งตามตู้ต่าง ๆ หนังสือที่จัดซื้อจะเรียงตามร้านค้าที่ซื้อ ส่วนหนังสือบริจาคจะกองทับไว้ตามที่ต่าง ๆ ไม่มีเครื่องมือใดๆในการช่วยค้นและสามารถยืม-คืนได้เหมือนหนังสือทั่วไป
๓. แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหนังสือค้ำรองการวิเคราะห์หมวดหมู่ ด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ต้องกำหนดระเบียบและแนวทางในการขอรับหนังสือบริจาคที่ชัดเจน ด้านการวิเคราะห์หมวดหมู่ คือ เปลี่ยนรูปแบบหรือลดระดับการลงรายการหนังสือให้ง่าย โดยเฉพาะหนังสือที่เป็นปัญหาในการลงรายการ ด้านเครื่องมือและคู่มือปฏิบัติงาน คือ จัดหาเครื่องมือและคู่มือปฏิบัติงานให้มีความสมบูรณ์ เพียงพอต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ด้านบุคลากร คือ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มในด้านภาษาและสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

๕.๓ เรื่อง บริการวารสารผ่านออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดย คุณกาญจนา น้อยฤทธิ์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีปณิธานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริการสารสนเทศ.เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยจิตสำนึกที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นสำนักวิทยบริการจึงได้พัฒนาการบริการวารสารผ่านออนไลน์ เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงวารสารหรือบทความที่ให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ได้สารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์ ตรงกับความต้องการ โดยไม่จำกัดเวลา โอกาส และสถานที่ เป็นการให้บริการที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ เน้นบริการเชิงรุก ที่สามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสื่อสังคมออนไลน์มาช่วยในการให้บริการ ทำให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการวารสารอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดพื้นที่ในการจัดเก็บดูแลตัวเล่มวารสาร และลดการใช้กระดาษในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการวารสาร ซึ่งเป็นการพัฒนาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสู่ห้องสมุดสีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้านการจัดการทรัพยากรและพลังงาน โดยยึดหลักลดการใช้ (Reduce) ทำให้ลดปริมาณขยะ ส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ